

Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ Cải thiện điều kiện sống người dân

Đến nay, Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ đã triển khai thi công được 10/13 gói thầu xây lắp thuộc giai đoạn 1. Dự kiến, đến cuối năm sẽ có nhiều gói thầu hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho đô thị thành phố, cải thiện điều kiện sống của người dân ở các khu dân cư thu nhập thấp...

Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 90,4 triệu USD (tương đương 1.850 tỉ đồng), trong đó vốn vay ưu đãi IDA hơn 69,95 triệu USD và vốn đối ứng hơn 20,45 triệu USD. Vốn IDA phân bổ cho giai đoạn 1 hơn 21,15 triệu USD, với 28 gói thầu (13 gói thầu xây lắp, 13 gói thầu tư vấn và 2 gói thầu mua sắm). Tiểu Dự án nhằm đầu tư xây dựng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cải thiện điều kiện sống cho dân cư nghèo vùng đô thị của thành phố...



Thi công nâng cấp, mở rộng hẻm 51 đường 3 tháng 2 (thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu Dự án TP Cần Thơ).

Theo Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ, đối với giai đoạn 1, đến nay Ban đã cơ bản hoàn thành thiết kế chi tiết và dự toán các gói thầu xây lắp, trao hợp đồng cho 23/28 gói thầu, khởi công được 10 gói thầu xây lắp. Công tác giải phóng mặt bằng đến nay cũng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thi công cho các gói thầu đã khởi công, triển khai thi công các gói thầu còn lại của giai đoạn 1. Về tình hình giải ngân, từ khi triển khai dự án năm 2012 đến cuối tháng 3-2014, Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ đã

thực hiện giải ngân các nguồn được hơn 10,59 triệu USD (vốn IDA được hơn 3,37 triệu USD và vốn đối ứng hơn 147,9 tỉ đồng), đạt 11,71% so tổng mức đầu tư của tiểu dự án. Riêng trong năm 2013, Ban đã thực hiện giải ngân nguồn vốn IDA đạt 119,87% kế hoạch (với hơn 41,9 tỉ đồng), vốn đối ứng thành phố bố trí đạt 100% kế hoạch (với 56,36 tỉ đồng)... Năm 2014, Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ phân đấu giải ngân vốn IDA đạt 11-13 triệu USD (tương đương hơn 220-260 tỉ đồng), vốn đối ứng đạt 100% kế hoạch vốn giao. Để đạt được mục tiêu đề ra này, hiện nay Ban đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu xây lắp đang trong quá trình thi công, triển khai thi công các gói thầu xây lắp còn lại trong quý II-2014...

Giai đoạn 1 của Tiểu Dự án TP Cần Thơ có 13 gói thầu xây lắp thuộc 3 hợp phần, triển khai thi công trên địa bàn 4 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và Cái Răng. Trong đó, hợp phần 1 - Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu thu nhập thấp (gọi tắt là khu LIA) có 6 gói thầu xây lắp, chủ yếu là nâng cấp các tuyến hẻm... Hợp phần 2-Nâng cấp hạ tầng hỗ trợ cấp 1 và 2 có 3 gói thầu xây lắp nâng cấp hệ thống thoát nước, các tuyến đường... Hợp phần 3 có 3 gói thầu xây lắp, xây dựng khu tái định cư phường Long Tuyền, các công trình xã hội trong khu tái định cư... Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ, cho biết: Giai đoạn 1 sẽ nâng cấp khoảng 50 hẻm chính và hẻm nhánh, 5 tuyến đường ở quận Cái Răng, khu tái định cư phường Long Tuyền... Đến nay, công tác thiết kế chi tiết và dự

toán các gói thầu xây lắp đã hoàn thành, thực hiện giải phóng mặt bằng cũng đã cơ bản và đến tháng 6-2014 hoàn thành. Do đó, Ban đang có điều kiện đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đã triển khai thi công và khởi công các gói thầu còn lại. Trong đó, 4 gói thầu ưu tiên (nâng cấp các hẻm và 5 tuyến đường) đã triển khai thi công từ tháng 6 và 7-2013 trên địa bàn 4 quận đến nay tiến độ đã đạt khoảng 32-50%, dự kiến đến tháng 7-2014 sẽ có một số gói hoàn thành đưa vào sử dụng...

Mới đây (ngày 1-4-2014), Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ cũng đã tổ chức khởi công gói thầu xây lắp thứ 10. Đó là gói thầu CT-PW-1.1 Nâng cấp LIA 1, phường Thới Hòa, quận Ô Môn. Gói thầu sẽ nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Hệ thống đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng công cộng... Về giao thông sẽ nâng cấp và mở rộng 4 tuyến hẻm rộng 4m thành đường bê tông, tổng chiều dài hơn 3 km. Hệ thống thoát nước xây dựng cống bê tông cốt thép đường kính từ 400-1.200, tổng chiều dài hơn 2,5 km. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn cao áp dọc tuyến hẻm với 104 trụ và 100 bộ đèn... Ông Trần Văn Tín, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho rằng: Quá trình đô thị hóa TP Cần Thơ đang phát triển khá nhanh, bộ mặt đô thị của thành phố thay đổi từng ngày, văn minh, xanh và đẹp hơn. Tuy nhiên, sự phát triển của đô thị vẫn chưa đồng bộ, vẫn còn một số khu vực tồn tại những khu dân cư có nhiều hộ nghèo, cận nghèo, còn hạn chế các hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ, nhất là về giao thông và môi trường. Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ đã ưu tiên đầu tư trên địa bàn 4 quận của thành phố. Trong đó, quận Ô Môn có 6 khu LIA -khu thu nhập thấp được đầu tư nâng cấp, vừa qua đã khởi công 2 gói thầu (gói thầu CT-PW-1.3 Nâng cấp LIA 3,6 và gói thầu CT-PW-1.1 Nâng cấp LIA 1). Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Ô Môn, hầu hết người dân bị ảnh hưởng của dự án đều đồng thuận cao, đây là bước khởi đầu thuận lợi. Khi dự án hoàn thành sẽ tạo cho Ô Môn cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp, hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ...

Theo ông Huỳnh Thanh Sử, hiện nay Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ đang chuẩn bị cho giai đoạn 2 của dự án, dự kiến trong tháng 6-2014 bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đến cuối năm 2014 triển khai xây lắp giai đoạn 2. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ có 20 khu LIA và một số công trình nổi bật tạo cảnh quan cho thành phố như: cải tạo hồ Bún Xáng diện tích 18 ha, Rạch Ngỗng, Rạch Sao...

Với việc Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu Dự án TP Cần Thơ đã tập trung cao độ thực hiện giai đoạn 1 và chuẩn bị triển khai cho giai đoạn 2 của dự án trong thời gian qua, TP Cần Thơ cùng với TP Trà Vinh đã được Ban Điều phối Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL đánh giá nằm trong tốp đầu có khối lượng thực hiện, giải ngân tốt nhất trong số các tiểu dự án. Hy vọng rằng dự án tại TP Cần Thơ sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, hoàn thành đúng kế hoạch để người dân trong vùng dự án được hưởng lợi. Đồng thời, đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố, hướng đến các thành phố thêm xanh-sạch-đẹp...

Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL có tổng kinh phí đầu tư 398 triệu USD, trong đó 292 triệu USD là hạn mức tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới (WB) và còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước để cải thiện điều kiện sống và vệ sinh môi trường cho người nghèo đô thị. Dự án được triển khai tại 6 thành phố là: Cần Thơ, Mỹ Tho, Cao Lãnh, Rạch Giá, Trà Vinh và Cà Mau, bắt đầu thực hiện từ năm 2012 đến 31-12-2017.